

# **BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY, KHÓA TUYỂN SINH 2018 - 2022 KHOA QUỐC TẾ HỌC**

Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 đã được phê duyệt, chiều ngày 24/5/2022, tại cơ sở 131 Lương Nhữ Hộc – trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, Khoa Quốc tế học đã tổ chức buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp dành cho sinh viên hệ đào tạo chính quy khóa tuyển sinh 2021 – 2022. Năm nay, 23 luận văn được phân chia vào 4 hội đồng chấm, cụ thể 02 Hội đồng Quan hệ quốc tế và 02 Hội đồng Kinh tế - xã hội.

Để có một Luận văn tốt nghiệp chất lượng và được phép bảo vệ trước Hội đồng là cả một quá trình miệt mài làm việc của mỗi sinh viên cùng với thầy, cô hướng dẫn của mình. Và để đánh giá đúng những công sức đã bỏ ra ấy, buổi bảo vệ Luận văn tốt nghiệp năm học 2021 – 2022 của Khoa Quốc tế học đã được chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo quy trình vô cùng nghiêm túc, chặt chẽ. Với tinh thần công minh và trách nhiệm, 4 Hội đồng chấm bảo vệ luận văn đã làm việc liên tục suốt 4 giờ để lắng nghe phần trình bày của các sinh viên, trao đổi, phản biện, đồng thời chỉ ra giúp các em những thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa.

Theo đánh giá của các Hội đồng, các sinh viên đã có rất nhiều cố gắng trong học tập, nghiên cứu, các luận văn đa phần đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nội dung và hình thức, phù hợp với chuyên ngành đào tạo, trình bày khoa học, có tính sáng tạo, có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn. Trong đó, có những đề tài được đánh giá cao về lý luận và thực tiễn, như: đề tài “*Cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung Quốc giai đoạn 2017-2021*” của sinh viên Trần Thị Nhân Duyên – lớp 18CNQTHCLC – bảo vệ tại Hội đồng Quan hệ quốc tế. Đây là một chủ đề khá mới, có ý nghĩa thực tiễn cũng như nghiên cứu cao. (Luận văn được đánh giá 9.8 điểm).

Ở Hội đồng Kinh tế - Xã hội, đáng chú ý hơn cả là luận văn “*Nghiên cứu ý định chấp nhận người ảnh hưởng ảo của thể hệ Z tại thành phố Đà Nẵng*” của sinh viên Võ Hoàng Bảo Ân – lớp 18CNĐPH01. Việc nghiên cứu về ý định chấp nhận ảnh hưởng ảo của thể hệ Z tại Đà Nẵng mang tính cập nhật và có ý nghĩa thực tiễn vì thể hệ Z ngày càng có vai trò quan trọng và đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Việc nghiên cứu đề tài này góp phần tăng cường sự hiểu biết về người ảnh hưởng ảo. (Luận văn được đánh giá 9.6 điểm)

Buổi bảo vệ luận văn khép lại trong niềm hân hoan của sinh viên và sự hài lòng của các thầy cô trong 4 Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn tốt nghiệp. Sự nỗ lực của các em đã được ghi nhận xứng đáng. Chúc các bạn có nhiều thành công hơn nữa trên con đường khởi nghiệp bắt đầu từ hôm nay!

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cô, Quý Thầy ở 4 Hội đồng đã tận lực giúp các em hoàn thành điều kiện cần cuối cùng để có thể nhận tấm bằng cử nhân danh giá của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ Luận văn tốt nghiệp:









